



สัปดาห์สาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094



วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2010 ปีที่ 44 ฉบับที่ 2400

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ปี C

พระวาจา (ลก 1:1-4, 4:14-21)

ปีพระสงฆ์



พระสงฆ์เป็น :

- ความรักแห่งดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า
- มิตรของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเรียก ทรงเลือกและส่งออกไป

2010

ท่านเซอฟีลัสที่เคาพ็อง คนจำนวนมากได้เรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพวกเรา ผู้ที่เป็นพยานรู้เห็นและประกาศพระวาจามาตั้งแต่แรก ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์เหล่านี้ให้เราแล้ว ข้าพเจ้าจึงตกลงใจค้นคว้าเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแต่ต้นอย่างละเอียด แล้วเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านด้วย ท่านเซอฟีลัสที่เคาพ็อง เพื่อท่านจะได้รู้ว่า คำสอนที่ท่านรับมานั้นเป็นความจริง

พระเยซูเจ้าเสด็จกลับไปแคว้นกาลิลี พร้อมด้วยพระอานาথাของพระจิตเจ้า กิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นแคว้นนั้น พระองค์ทรงสอนตามศาลาธรรมของชาวยิวและทุกคนต่างสรรเสริญพระองค์

ลูก - หลาน

สร้างโมทนาคุณพระ โอกาสครบรอบวันเกิด

คุณวิไลวรรณ วัจตาล

พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัย ในวันสัปดาห์ใด พระองค์เสด็จเข้าไปในศาลาธรรมเช่นเคย ทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์ มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงกลืนม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า

พระจิตของพระเจ้าทรงสถิตย์เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า

แล้วพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลง สายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลาธรรมต่างจ้องมองพระองค์ พระองค์จึงทรงเริ่มตรัสว่า "ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้อ่านกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว"



หัวข้อ	พระวาจาของพระเจ้าเป็นชีวิตสำหรับประชากรของพระองค์
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าคือพระวาจาทรงชีวิต
ท่าที	การน้อมรับพระวาจาของพระเจ้าด้วยความเชื่อ
การดำเนินชีวิต	เราจะพิจารณา ไตร่ตรอง และประยุกต์พระวาจาของพระเจ้า ให้เข้ากับชีวิตประจำวัน

บทอ่านที่หนึ่ง : - นหม 8:2-4, 5-6, 8-10

เอลราและเนหะมีย์ได้นำประชาชนให้ฟังพระวาจาของพระเจ้า และเชิญชวนพวกเขาให้เฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความชื่นชมยินดี

บทอ่านที่สอง : - 1 คร 12:12-30

เราทุกคนเป็นอวัยวะส่วนต่างๆ ในพระกายของพระคริสตเจ้า แม้แต่ละคนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดียวกันในพระองค์

พระวรสาร : - ลก 1:1-4; 4:14-21

พระเยซูเจ้าทรงอ่านพระคัมภีร์ ทรงอธิบายและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ นั่นคือชีวิตของพระองค์เอง

- - จากพระวาจาชีวิต - -



แคว้นกาลิลีอยู่ทางทิศเหนือของปาเลสไตน์ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และกว้างจากตะวันออกจรดตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร โยเซฟุส (นักประวัติศาสตร์ซึ่งเคยเป็นผู้ว่าราชการในย่านนี้มาก่อน) ได้บันทึกไว้ว่า แคว้นกาลิลีประกอบด้วยเมืองและหมู่บ้าน 204 แห่ง แต่ละแห่งมีประชากรไม่ต่ำกว่า 15,000 คน รวมแล้วแคว้นนี้มีประชากรหนาแน่นมากกว่า 3 ล้านคน สภาพดินฟ้าอากาศและแหล่งน้ำนับว่าดีมาก เหมาะแก่การเพาะปลูก จนมีสุภาษิตว่า "จะปลูกมะกอกให้โตสักพันต้นในแคว้นกาลิลียังง่ายกว่าเลี้ยงเด็กคนเดียวให้โตในแคว้นยูเดีย"

"กาลิลี" มาจากภาษาฮีบรู Gallil (กาลิล) แปลว่า "วงกลม" ทั้งนี้เป็นเพราะแคว้นกาลิลีถูกล้อมรอบด้วยดินแดนของคนต่างชาติ เพราะถูกแวดล้อมโดยคนต่างชาติ ชาวกาลิลีจึงรับอิทธิพลความคิดใหม่ๆ เข้ามาเสมอจนเหลือความเป็นอนุรักษนิยมน้อยที่สุดในปาเลสไตน์ โยเซฟุสกล่าวว่าพวกเขาชอบการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ รักการเปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตจิตใจ พร้อมลุกขึ้นก่อการจลาจลหากมีผู้นำกล้าหาญ และรักเกียรติยศมากกว่าผลกำไร

ในดินแดนที่ประชาชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับสิ่งใหม่ๆ เช่นนี้เอง ที่พระเยซูเจ้าทรงมั่นพระทัยว่า "ชีวิต" ของพระองค์จะได้รับการสดับฟัง หยั่งรากลึก และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

นอกจากทรงเลือกแคว้นกาลิลีเป็นสถานที่สำหรับเริ่มต้นภารกิจแล้ว พระองค์ยังทรงเลือกสอนในศาลาธรรม

ศาลาธรรมเป็นศูนย์กลางชีวิตทางศาสนาของชาวยิว กฎหมายยิวจึงกำหนดไว้ว่า "ที่ใดมีชาวยิวอาศัยรวมกัน 10 ครอบครัวขึ้นไป ที่นั่นต้องมีศาลาธรรม" ในศาลาธรรมไม่มีการถวายเครื่องบูชา หากต้องการถวายเครื่องบูชาต้องไปที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มเพียงแห่งเดียว

กิจกรรมในศาลาธรรมมี 3 ด้านด้วยกัน คือ

1. การนมัสการพระเจ้า โดยการสวดภาวนา

2. การอ่านพระคัมภีร์ โดยคัดเลือกผู้ร่วมพิธี 7 คน ขึ้นมาอ่านพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูโบราณ ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ แล้วมีผู้แปลเป็นภาษาอาราไมอิกหรือภาษากรีกอีกทอดหนึ่ง หากเป็นหนังสือปัญหาบรรพซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายต้องอ่านแล้วแปลทีละข้อ แต่ถ้าเป็นหนังสือประกาศกให้อ่านสามข้อแล้วจึงแปล

3. การสอน เนื่องจากไม่มีนักเทศน์ประจำ จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าศาลาธรรมที่จะเชิญบุคคลผู้มีชื่อเสียงขึ้นพูดและนำการสนทนา

นี่คือสาเหตุที่ทำให้พระเยซูเจ้ามีโอกาสนำเทศน์สอนใน "ศาลาธรรม" อันเป็นแหล่งชุมนุมของประชาชนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจและต้องการนมัสการพระองค์

แม้ว่ามีหลายประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วย อีกทั้งการนมัสการพระเจ้าในศาลาธรรมก็ยังห่างไกลจากคำว่า "ครบครัน" กระนั้นก็ตาม พระองค์ยังเสด็จไปร่วมนมัสการพระเจ้า ทุกวันพระเจ้า

"มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศกอิสยาห์ให้พระองค์ พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออก ทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่า 'พระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตามอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า' ข้อความนี้มาจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ บทที่ 61 ซึ่งเป็นคำทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระเมสสิยาห์

หากเปรียบเทียบกับคำสอนของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง เราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงนำ "ข่าวดี" มาประกาศ ไม่ใช่ "คำขู่" และเมื่อพระองค์ตรัสว่า "ในวันนี้ ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้อ่านกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้ว" พระองค์ทรงทำให้ "ข่าวดี" เป็น "ความจริง" ข่าวดีเรื่องการปลดปล่อย และปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า ที่ชาวยิวตั้งหน้าตั้งตารอคอยนานกว่า 700 ปี บัดนี้ ข่าวดีนั้นเป็นจริงแล้ว... พระเมสสิยาห์เสด็จมาแล้ว



-- ข้อตั้งใจ --

1. ข้าพเจ้าจะฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความตั้งใจ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า
2. ทุกวัน ข้าพเจ้าจะประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าให้กับเพื่อนๆ ของข้าพเจ้า
3. ข้าพเจ้าจะสำนึกอยู่เสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสตเจ้า

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2010

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อสุทนต์	คามิลเลียน	คุณสุภาภรณ์ - คุณอนัญญา	คุณสมพร	คุณอัคร
09.00 น.	พ่อเจ้าวัด	คุณกรนุช	คุณพรทิพย์ - คุณวิไล	คุณวิชุดา	คุณระไรพร
19.00 น.	พ่อมณฑล	ธิดาแม่พระ	คุณพิทักษ์ - คุณจันทร์เทัญ	คุณสุภาพร	คุณอุมาพร



เจ้ารักเราจริงหรือ

วันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้า เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้น สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างช่างสวยงามเกินบรรยาย ในขณะที่ฉันมองอยู่นั้น ฉันสรรเสริญพระเจ้า สำหรับสิ่งสวยงามที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ขณะที่ฉันนั่งอยู่นั้น ฉันรู้สึกว่พระเจ้าทรงอยู่กับฉันด้วย

พระองค์ถามฉันว่า “เจ้ารักเราหรือ” ฉันตอบว่า “แน่นอน พระเจ้าข้า พระองค์เป็นพระเจ้าของข้า พระองค์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์” แล้วพระองค์ทรงถามว่า “ถ้าร่างกายของเจ้าพิการละ เจ้า ยังจะรักเราหรือไม่”

ฉันรู้สึกงง ฉันมองลงไปที่ยื่น ขา และที่ร่างกายของฉัน และจินตนาการเวลาที่ฉันจะไม่สามารถ ทำสิ่งต่างๆ ได้ ฉันตอบไปว่า “มันคงจะยาก พระเจ้าข้า แต่ข้าพระองค์จะยังรักพระองค์อยู่” แล้วพระเจ้า ตรัสอีกว่า “ถ้าเจ้าตาบอดละ เจ้าจะยังรักสิ่งที่เราสร้างหรือไม่” ฉันจะรักสิ่งต่างๆ โดยไม่เห็นมันได้อย่างไร ฉันคิดถึงคนตาบอดมากมายในโลก เขาเหล่านั้นยังรักพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ฉันจึงตอบว่า “มันคงจะยาก แต่ข้าพระองค์จะยังรักพระองค์”

แล้วพระเจ้าทรงถามฉันอีกว่า “ถ้าฉันหูหนวกละ เจ้าจะยังฟังคำของเราหรือไม่”

ฉันจะฟังสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร ถ้าฉันหูหนวก แล้วฉันก็เข้าใจว่า การฟังพระวาจาของพระเจ้า ไม่ได้ ใช้เพียงหูของเรา แต่ใช้หัวใจด้วย

ฉันจึงตอบไปว่า “มันคงจะยาก แต่ข้าพระองค์จะฟังพระวาจาของพระองค์” พระองค์ทรงถามต่อว่า “ถ้าฉันเป็นใบ้ละ เจ้าจะยังสรรเสริญนามของเราหรือไม่”

ฉันจะสรรเสริญพระองค์โดยไม่มีเสียงได้อย่างไร แต่ฉันนึกขึ้นได้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราร้อง เพลงจากหัวใจและจิตวิญญาณ ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับเสียงของเรา และการสรรเสริญพระเจ้าไม่จำเป็นต้อง เป็นเสียงเพลงเสมอไป เมื่อเราถูกข่มเหง เราก็สรรเสริญพระเจ้าได้ด้วยคำขอบคุณ ฉันจึงตอบว่า “ถ้าข้า พระองค์ไม่สามารถร้องเพลงได้ แต่ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์” และพระองค์ทรงถามว่า “เจ้ารักเราจริงหรือ” ด้วยความกล้าหาญและการตัดสินใจที่แน่วแน่ ฉันตอบไปอย่างชัดเจนว่า “ใช่แล้วพระเจ้า ข้าพระองค์รักพระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว และเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้”

ฉันคิดว่า ฉันตอบได้ดีแล้ว แต่...พระเจ้าทรงถามอีกว่า “แล้วทำไมเจ้าถึงทำบาปล่ะ?” ฉันตอบว่า “ก็ข้าพระองค์เป็นเพียงมนุษย์ ข้าพระองค์ไม่ได้สมบูรณ์แบบ” พระเจ้าตรัสอีกว่า “แล้วทำไมเวลาที่มิ

ความสุข เข้าถึงหลงไปจากทางของเรา ทำไมเฉพาะเวลาที่มีความทุกข์เท่านั้น เข้าถึงจะอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจัง”

ไม่มีคำตอบ... มีเพียงน้ำตา พระเจ้าคริสตต่อไปว่า “ทำไมเจ้าถึงขอแต่สิ่งที่เห็นแก่ตัว ทำไมถึงขอแต่สิ่งที่ไม่ยั่งยืน” น้ำตาไหลลงมาอาบแก้มของฉัน “ทำไมเจ้าจึงละอายเรื่องของเรา ทำไมไม่ประกาศข่าวดีออกไป ทำไมเวลาที่ทุกข์เข้มแข็ง เจ้าจึงร้องให้กับคนอื่น ๆ ในขณะที่เรายกบ่าของเราให้เจ้าร้องไห้ ทำไมเจ้าจึงหาข้อแก้ตัว เมื่อเราให้โอกาสเจ้ารับใช้ในนามของเรา”

ฉันพยายามจะตอบ แต่ไม่สามารถตอบได้ “เจ้าได้รับพระพรมากมายในชีวิต เราสร้างเจ้า ไม่ได้ให้เจ้าละทิ้งพระพรไป เราได้อวยพรเจ้า ให้มีความสามารถที่จะรับใช้เรา แต่เจ้าก็ยังหันเหไป เราได้เผยแสดงพระวาจาของเราแก่เจ้า แต่เจ้าไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ เราได้พูดกับเจ้า แต่หูของเจ้าปิด เราสำแดงพระพรของเราแก่เจ้า แต่เจ้าไม่ใส่ใจ เราได้ส่งผู้รับใช้ไปให้เจ้า แต่เจ้าก็นิ่งเฉยๆ ไม่ทำอะไร จนพวกเขาถูกดึงออกไป เราได้ยื่นคำอธิษฐานของเจ้า และเราตอบทุกคำ เจ้ารักเราจริงๆ หรือ”

ฉันไม่สามารถตอบได้ ฉันจะตอบได้อย่างไร ฉันรู้สึกอึดอัด ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ฉันจะบอกอย่างไร เมื่อหัวใจของฉันร้องไห้ และน้ำตาไหล ฉันพูดได้แต่เพียงว่า “โปรดให้อภัยข้าพระองค์ด้วย พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่คิดพอที่จะเป็นลูกของพระองค์”

พระองค์คริสตตอบว่า “นั่นเป็นพระคุณของเรา ลูกเอ๋ย”

ฉันถามต่อไปว่า “แล้วทำไมพระองค์ยังสามารถให้อภัยข้าพระองค์ที่ได้อีก ทำไมยังรักข้าพระองค์ได้ไปอีก”

พระองค์ตอบว่า “เพราะเจ้าเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา เจ้าเป็นลูกของเรา เราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าไปไกลเลย เมื่อเจ้าร้องไห้ เราเข้าใจและร้องไห้ให้กับเจ้า เมื่อเจ้าร้องตะโกนด้วยความชื่นชมยินดี เราก็มั่วน้ำตาลไปกับเจ้าด้วย เมื่อเจ้าล้ม เราก็นั่งลงกอดเจ้า เมื่อเจ้าตกต่ำ เราก็กอดเจ้าขึ้น เมื่อเจ้าเหนื่อย เราอุ้มเจ้าไว้ เราจะอยู่กับเจ้าจนถึงวันสุดท้าย และเรารักเจ้าตลอดไป”

ไม่เคยมีครั้งไหนที่ฉันร้องไห้หนักเท่านี้มาก่อน ฉันเอ็นไขอย่างนี้ได้อย่างไร ฉันทำให้พระเจ้าเจ็บปวดอย่างที่ฉันทำได้อย่างไร ฉันถามพระเจ้าว่า “พระองค์รักข้าพระองค์มากกว่าเท่าใด”

พระองค์ทรงกางแขนออก และฉันเห็นรอยตะปูบนพระหัตถ์ของพระองค์ ฉันก้มลงแทบพระบาทของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอด และนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจัง

(จาก : นิตยสารแม่พระยุคใหม่)

ประกาศ

สาธุปช่าว



สมโภชน์กบฏยอห์น บอสโก

คุณพ่ออธิการ คณะผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง มีความยินดีขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ณ โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2010 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. (งดมิสซาเย็นที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง)



พิธีบวชเป็นพระสงฆ์

คณะนักบวชชาติเขียนแห่งประเทศไทย และ กรอบแก้วโรจนสุทัศน์กุล มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมในพิธีบวชพระสงฆ์ ของ สังฆานุกรเกษมบริยดี มณฑล โรจนสุทัศน์กุล โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันเสาร์ที่ 30 มกราคม ค.ศ. 2010 เวลา 10.00 น.



ประกาศศีลสมรส

นายโยเซฟ สัตยชนะ ทีปจารย์ บุตรของ นายโยเซฟ วิชาญ และ นางเทรธา ศรีไพร ทีปจารย์ (สมาชิกกลุ่ม5) จะเข้าพิธีสมรส กับ นางสาวสุณี ตั้งสุทธิมงคล ธิดาของ นายพิชัย และ นางสมใจ ตั้งสุทธิมงคล (ชาวกรุงเทพฯ) ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 15.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจภาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามีข้อขัดขวางสำหรับคู่สมรสนี้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรสนั้น



วันผู้ป่วยสากล

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จะมีการโปรดศีลเจมิให้แก่ผู้ป่วยและผู้อาวุโส

ขอให้ญาติพี่น้องได้นำผู้ป่วยและผู้อาวุโสมาร่วมในพิธี ผู้ป่วยและผู้อาวุโสท่านใดไม่สามารถมาร่วมพิธีได้ ขอให้ญาติได้แจ้งที่หัวหน้ากลุ่มหรือทางวัด เพื่อคุณพ่อจะได้ไปโปรดศีลเจมิให้ที่บ้าน



ขอขอบคุณ

ผู้ช่วยทำบุญการพิมพ์สัปดาห์สาร คุณบุญสม เจริญเอง ทำบุญ 200 บาท, คุณนงลักษณ์ ธรรมกร สุขศิริ ทำบุญ 400 บาท ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบสนองในน้ำใจดีของท่าน



ปฏิทินมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	มกราคม 2010 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 24 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา อุทิสแด่ ร็อด วิสุทธิ์ - อังเยลา สิวฉี กาญจนสินธุ์ สุขสำราญ ด้ตบรูษทุกคน อุทิสแด่ มอนิกา สุเพ็ญ ทรัพย์เย็น	ลูก - หลาน วัด คุณสุรศักดิ์
จันทร์ที่ 25 19.00 น.	ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก สุขสำราญ คุณวิไลวรรณ วังตาล (วันเกิด) อุทิสแด่ เปโตร สุรสิทธิ์ อุจนานนท์	คุณบุญรอด-คุณสุภาภรณ์ คุณชูพร
อังคารที่ 26 19.00 น.	ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช อุทิสแด่ ยอห์นบัพติस्ता ประเสริฐ - มาร์การิตา ประทุม วีระกุล อุทิสแด่ โยเซฟ เสน - อันนา ประนอม สมบูรณ์ศิริ	คุณคูติต คุณวิไล
พุธที่ 27 19.00 น.	น.อังเยลา เมริซี พรหมจारी อุทิสแด่ คุณแม่ทองใบ เลาหทัยนันท์ (ครบ 6 ปี) อุทิสแด่ มอนิกา บัวแก้ว หมั่นมาก	ลูก คุณเชี่ยว - คุณผ่องศรี
พฤหัสบดีที่ 28 19.00 น.	ระลึกถึง น.โทมัส อาโควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อุทิสแด่ โยเซฟ อุดม - โรชาดิอา สมศรี ติมาลัย อุทิสแด่ ลูกา ประสิทธิ์ - อากาศา ประวิง แก้วเกียรติยศ	คุณตันติ คุณกัลยาณี
ศุกร์ที่ 29 18.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา ฉลองวัดน้อยโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง	(งคมิสซาเย็นที่วัด)
เสาร์ที่ 30 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ คุณนารี แซโหว อุทิสแด่ อันนา จำลอง วงศ์เลิศ	คุณนารี คุณรัตนา